

BIÊN BẢN GHI NHỚ

NGƯỜI NHẬN: Chủ tịch và Các thành viên
Ủy ban Học chánh Boston

NGƯỜI GỬI: Tiến sĩ Brenda Cassellius
Tổng giám đốc học khu

NGÀY: Ngày 25 Tháng Năm 2022

Về việc: Lựa chọn trường học, Năm học 2022-2023

Thư báo này nhằm mục đích kêu gọi một buổi điều trần công khai liên quan đến sự tham gia của Boston vào chương trình Lựa chọn trường học trong năm học 2022-2023 được lên lịch vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2022. Buổi điều trần công khai phải được tiến hành trước cuộc họp của Ủy ban Học chánh.

Như đã chỉ ra trong tài liệu đính kèm, Đạo luật Cải cách Giáo dục năm 1993 đã sửa đổi Luật lựa chọn trường học của Massachusetts với giả định rằng mỗi ủy ban học chánh sẽ đón nhận những người không cư trú theo Chương trình lựa chọn trừ khi có một cuộc bỏ phiếu cho điều ngược lại trước ngày 1 tháng 6 hàng năm. Luật này yêu cầu tổ chức một buổi điều trần công khai và đưa ra nghị quyết nêu rõ lý do rút khỏi nghĩa vụ lựa chọn trường học được tuyên bố là một phần của nghị quyết không tham gia.

Chúng tôi cân nhắc các vấn đề liên quan đến việc quyết định xem Hệ thống Trường Công lập Boston có nên tham gia vào chương trình Lựa chọn Trường học trong năm học 2022-2023 hay không dựa vào (1) các vấn đề về phân bổ học sinh, (2) tác động về không gian, (3) tác động về chi phí và (4) quyết định của ủy ban học chánh trong các cộng đồng lân cận.

1. Các vấn đề về phân bổ học sinh

Tại thời điểm này, dự kiến sẽ có 49.846 học sinh ghi danh cho năm học 2022-2023. Hiện tại, gần 49.927 học sinh đang ghi danh tại Hệ thống Trường Công lập Boston. Tác động của sự phân bổ học sinh không cư trú đối với Hệ thống Trường Công lập Boston như sau:

- Trong lịch sử, trong các tháng 7, 8 và đầu tháng 9, có một số lượng lớn học sinh là cư dân Boston tiếp tục tìm kiếm sự phân bổ trường học. Chúng tôi phải cung cấp sự phân bổ cho những cư dân này.
- Việc ghi danh của những người không cư trú vào Hệ thống Trường Công lập Boston không nên có tiền lệ đối với những cư dân, như đã nói ở trên, tiếp tục nộp đơn xin phân bổ trường học cho đến đầu tháng Mười.

2. Tác động về không gian

BPS không thể dành một số chỉ tiêu cho học sinh không cư trú tại các trường cụ thể hoặc trong các chương trình cụ thể vào đầu hoặc trong quá trình nộp đơn/đăng ký. Học sinh là cư dân hoàn thành đơn đăng ký và cung cấp bằng chứng về nơi cư trú để được phân bổ. Nghĩa vụ của chúng tôi là cung cấp chỉ tiêu cho cư dân thành phố.

Một số trường học và chương trình rất phổ biến và được cư dân Boston lựa chọn nhiều hơn. Chúng tôi cho rằng những người không phải là cư dân Boston có thể sẽ tìm kiếm chỉ tiêu trong các chương trình phổ biến nhất, khiến cho lượng lớn cư dân Boston không thể có được chỉ tiêu. Chúng tôi dự kiến những chương trình này sẽ được cư dân Boston sử dụng đầy đủ.

3. Tác động về chi phí

Nhu cầu cung cấp nguồn lực cho những người không phải cư dân Boston sẽ dẫn đến không có ngân sách cho các chi phí. Các chương trình chuyên biệt, tức là giáo dục đặc biệt (chuyên biệt) và các chương trình dành cho Người học Anh ngữ có yêu cầu bắt buộc về sĩ số hoặc nhân viên. Những người không cư trú đăng ký các dịch vụ chuyên biệt sẽ phải được cung cấp các dịch vụ tương tự như cư dân. Vì nhiều cộng đồng lân cận thiếu các dịch vụ và chương trình dành cho học sinh cần các chương trình chuyên biệt, việc chúng tôi không rút tên khỏi chương trình Lựa chọn Trường học sẽ dẫn đến việc có một lượng lớn học sinh từ các cộng đồng khác yêu cầu chỗ ngồi trong các chương trình chuyên biệt, dẫn đến không có ngân sách cho các chi phí.

4. Quyết định của các cộng đồng lân cận

Trong năm học 2021-2022, 150 khu học chánh, bao gồm cả Boston, không tham gia Chương trình Lựa chọn. Không có cộng đồng nào xung quanh Thành phố Boston tham gia. Các cộng đồng này dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất không tham gia trong năm học 2022-2023. Việc các cộng đồng xung quanh này không tham gia vào Kế hoạch Lựa chọn Trường học của tiểu bang đồng nghĩa với việc học sinh của Boston sẽ không chuyển đến các hệ thống trường học gần đó, do đó sẽ mở chỉ tiêu tại các trường ở Boston cho những người không phải là cư dân.

5. Khuyến nghị

Dựa vào số lượng ghi danh hiện tại ở Hệ thống Trường Công lập Boston, tôi đề xuất rằng Ủy ban Học chánh nên biểu quyết việc rút khỏi Kế hoạch Lựa chọn của tiểu bang cho năm học 2022-2023. Tôi đề xuất Ủy ban Học chánh nên tiến hành biểu quyết này tại Cuộc họp Ủy ban Học chánh ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Ở tài liệu đính kèm quý vị sẽ tìm thấy Ý kiến Cố vấn của Sở Giáo dục về chương trình Lựa chọn Trường học và bản sao luật của tiểu bang liên quan đến lựa chọn trường học. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này.

Tài liệu đính kèm